

มาตรการรอกการลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา

มาตรการตามความหมาย หมายถึง แนวทางในการควบคุมการดำเนินงาน หรือ วิธีการปรับ เพื่อเข้าสู่ผลสำเร็จ โดยการรณรงค์หรือกำหนดวิธีปฏิบัติให้สมาชิกในองค์กรเข้าใจตรงกัน และยอมรับถือ ปฏิบัติภายในองค์กร มาตรการรอกการลงโทษนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2548 หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสนักศึกษาได้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม หรือ ความประพฤติผู้กระทำผิดวินัย และกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของนักศึกษาผู้นั้น ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่ง

นักศึกษาตามความหมายของประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องมาตรการรอกการลงโทษ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งว่านักศึกษาผู้นั้นกระทำผิดวินัยนักศึกษา และมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษพักการเรียน **ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา** (ผู้ที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษพักการเรียนระยะเวลาที่น้อยหรือมากกว่า 1 ภาคการศึกษา ไม่มีผลตามประกาศ ฉบับนี้) ในบางกรณีที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ชะลอการบังคับตามกฎหรือคำสั่ง โดยรอกการลงโทษนั้นไว้ก่อน เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความประพฤติโดยอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้

1. นักศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการแนะนำ ให้การปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ทศนคติที่ก่อให้เกิดการกระทำผิด และ
2. ให้ผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาต้องเข้าโครงการพัฒนาตนเองหรือบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะ หรือ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 100 ชั่วโมง ต่อปี การศึกษา
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือ ป้องกันมิให้ ผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษากลับมากระทำ หรือมีโอกาสดำเนินการผิดซ้ำอีก เช่น
 - 3.1 ให้ละเว้นการประพฤติใด ๆ อันอาจนำไปสู่การกระทำผิดวินัยนักศึกษา เช่น เดียวกันนี้อีก โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสอดส่องดูแล ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด
 - 3.2 ในกรณีการกระทำผิดวินัยนักศึกษามีสาเหตุจากความผิดปกติทางจิตใจ มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้ผู้นั้นอยู่ในความดูแลของคณะจิตแพทย์

เงื่อนไขข้อแรกและข้อ 2 ที่กล่าวข้างต้นนั้น นักศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัย และต้องเข้าโครงการพัฒนาตนเอง หรือบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย เห็นควรให้ชะลอการบังคับโทษ “พักการเรียน 1 ภาคการศึกษา” ในรายละเอียดของคำสั่งมหาวิทยาลัยจะระบุ ไว้ว่าให้นักศึกษาต้องไปรายงานตัวและเข้าโครงการพัฒนาตนเองกับบุคคลใด คำสั่งดังกล่าวจะระบุจำนวน ชั่วโมงเวลาการปฏิบัติงานไว้ ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณี การเข้า โครงการพัฒนาตนเอง หรือบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบกิจกรรมและหรือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมคิดตามสภาพปัญหา หรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในแต่ละกรณี เพื่อให้เกิดการแก้ไข ฟันฟูหรือป้องกันมิให้มีโอกาสกระทำผิดอีก ส่วนในบางกรณีที่มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นอยู่ในความดูแลของคณะจิตแพทย์ (คณะจิตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาต)

นักศึกษาและมหาวิทยาลัยจะได้อะไรจากมาตรการรอกการลงโทษ

นักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา และมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา นั้น การพักการเรียน หมายถึง มหาวิทยาลัยให้ระงับการลงทะเบียนเรียนหรือเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา นักศึกษาที่พักการเรียนจะต้องชำระค่ารักษาสุขภาพนักศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน โดยทั่วไปที่ผู้เขียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยน พบว่านักศึกษาจะมีสภาพจิตใจวิตกกังวล เครียด สับสน เพราะเขาเหล่านั้นต้องเผชิญกับสถานการณ์หลายอย่าง บางคนไม่รู้ว่าจะบอกครอบครัว (พ่อ แม่) ว่าอย่างไร หรือ ไม่แน่ใจว่า พ่อ แม่ จะคิดอย่างไร รู้สึกผิดที่ทำให้พ่อ แม่ ผิดหวัง ที่ไม่สามารถทำตามหลักสูตร กลัวเพื่อน ๆ จะเอาเรื่องของตนเองไปพูด จะมองหน้าเพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างไร หรือกลัวว่าไม่สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรได้พร้อม ๆ กับเพื่อนรุ่นเดียวกัน ฯลฯ เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่กล่าวข้างต้น นักศึกษาเหล่านี้หลาย ๆ คนมีผลกระทบที่ตามมามากมายจนบางคนไม่รู้ว่าจะจัดการกับอะไรก่อนหลัง บางคนก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว บางคนก็ต้องใช้เวลาหรืออาจหนีหน้าผู้คน หรือลาออก การให้โอกาสนักศึกษากลับตัวภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ จึงน่าจะเป็นผลดีต่อตัวนักศึกษาผู้นั้น

สำหรับมหาวิทยาลัยนั้น มาตรการรอกการลงโทษเป็นการให้โอกาสนักศึกษา ระหว่างมาตรการรอกการลงโทษจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือดูแลนักศึกษาระหว่างหรือการบังคับโทษ (โทษพักการเรียน) ไว้ก่อน มาตรการรอกการลงโทษจึงเป็นเจตจำนงของการบ่มเพาะนักศึกษารูปแบบหนึ่ง เพราะมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วว่าในบางกรณี เมื่อได้คำนึงถึงประวัติ ความประพฤติ ภาวะแห่งจิตใจและสภาพแวดล้อมของนักศึกษาผู้นั้น มหาวิทยาลัยควรได้ดูแลขัดเกลาให้นักศึกษาผู้นั้น บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และกิจกรรม โครงการที่จัดขึ้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือของนักศึกษา และความเอาใจใส่อย่างจริงจังของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย การที่นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนความคิด ทศนคติ ที่เคยก่อให้เกิดการกระทำผิด หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความประพฤติที่ป้องกันมิให้นักศึกษากระทำผิดซ้ำ จึงนับเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาสิ้นสุดการให้รอกการลงโทษ

นักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษพักการเรียนในบางกรณี และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ชะลอการบังคับตามคำสั่งมหาวิทยาลัย โดยรอกการลงโทษนั้นไว้ก่อน ในช่วงระยะเวลาระหว่างรอกการลงโทษหากความปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลความประพฤติของนักศึกษาผู้กระทำผิดได้เปลี่ยนแปลงไป โดยการรับรู้ รับฟังจากรายงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนเงื่อนไขข้อใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขข้อใดไว้เพิ่มเติมอีกก็ได้ การเพิกถอนหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษา จะต้องรายงานตามแบบประเมินผลการดูแลความประพฤตินักศึกษาตามมาตรการรอกการลงโทษจากนั้นนำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานวินัยนักศึกษาประจำวิทยาเขตได้พิจารณาทำความเข้าใจเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยวินิจฉัยสั่งการเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนเงื่อนไขข้อใด หรือ หากความปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่านักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยอาจตัดเดือนผู้กระทำผิดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้ ซึ่งหมายถึงว่าถ้านักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนักศึกษาอาจได้รับโทษ (พักการเรียน) ที่รอนั้นไว้

สำหรับนักศึกษาโดยทั่วไปอาจมีความคิดเห็นในหลากหลายมุมมองว่าผู้ที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ใช้มาตรการรอกการลงโทษ เสมือนว่าไม่มีการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพราะนักศึกษาผู้กระทำผิดยังคงมาเรียนได้ตามปกติ รวมทั้งที่กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลก็จะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันหรือหลายมาตรฐาน แต่หากมองในแง่มุมมองของผู้ที่อยู่ระหว่างรอกการลงโทษ ความรู้สึกจะแตกต่างจากคำกล่าวข้างต้น เพราะช่วงระยะเวลาระหว่างมหาวิทยาลัยกำหนดตามมาตรการรอกการลงโทษ ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษได้กระทำผิดวินัยนักศึกษาอีก และความคิดในครั้งหลังที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ลงโทษในระดับโทษพักการเรียนสำหรับความผิดครั้งหลังนั้น มหาวิทยาลัยจะบวกโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคราวก่อนเข้ากับโทษในคราวหลัง แต่หากในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัยนักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้ประเมินตามรายงานแล้วก็ให้ถือว่ารอกการลงโทษในครั้งนั้น เป็นการลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา คำกล่าวที่กล่าวว่า วิธีการดูแลมีหลายมาตรฐานก็จะถูกกลั่นกรองโดยคณะกรรมการดำเนินงานวินัยนักศึกษาประจำวิทยาเขต

กล่าวโดยสรุประยะเวลาการรอกการลงโทษสิ้นสุดลงต่อเมื่อนักศึกษาไม่กระทำผิดซ้ำ และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงานวินัยนักศึกษาประจำวิทยาเขต

มาตรการรอกการลงโทษ นักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2548 เป็นมาตรการที่จะลอกการบังคับตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการลงโทษนักศึกษาในบางกรณีในระดับโทษพักการเรียน โดยรอกการลงโทษไว้ก่อน เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความประพฤติโดยอยู่ในความดูแลของผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในระหว่างรอกการลงโทษ หากนักศึกษาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และมีได้กระทำผิดวินัยนักศึกษาก็ให้ถือว่ารอกการลงโทษสิ้นสุดลง นักศึกษาผู้นั้นก็จะได้รับโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา

นางอมรา ศรีสังข์